

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภา ฯ สวัสดิ์สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ฯ สืบเนื่องมาจากวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ขอขอบคุณทางท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าทีพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟทุกท่านครับ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เทศบาลตำบลหนองลาด และขอแสดงความยินดีกับทีมเปตองชายที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในปีนี้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เป็นเจ้าภาพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับวันนี้ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์แห่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อาศัยอำนาจในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟจึงเรียกประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำหรับที่ประชุมของเราวันนี้มาครบทุกท่านครับ

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา ฯ ๒.๑ การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่านสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขข้อความที่ท่านเห็นว่ามีข้อความที่ยังไม่ครบถ้วน หรือว่ายังไม่สมบูรณ์ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ยกมือเพื่อขอแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปครับ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ เกี่ยวกับบันทึกรายงานการประชุม หน้าที่ ๙ อยากให้ตัดข้อความที่ว่า ส่วนมากทางบ้านโนนสมบูรณ์จะเป็นผู้รับเหมา และรับผิดชอบ เนื่องจากข้อความไม่ถูกต้อง ขอขอบคุณครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ในการตรวจทานรายงานการประชุม อยากให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้อ่านทุกถ้อยคำ และฝากให้ทางคณะผู้บริหารฯ ดูข้อความต่างๆ เพื่อความชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ มีท่านใดจะแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ หน้าที่ ๙ ขอคุณทาง ผอ.กองคลัง ให้แก้ไขค่าว่า ๑๒,๐๐๐,๐๐๐
ล้านบาท แก้ไขเป็น ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ มีท่านใดจะแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (ผู้บริหาร)

ประธานสภา ฯ ขอเชิญครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสุรย์ นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สวัสดิ์
ท่านปลัดฯ รองปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี
๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในส่วนนี้ขออนุญาตมอบหมาย
ให้ ผอ.กองคลัง ชี้แจงให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบค่ะ

นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรมหา ผู้อำนวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ขอนำเรียนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้
ประมาณการรายรับตั้งไว้ ๕๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท รับจริง ๕๙,๗๑๙,๘๘๐.๕๐ บาท ซึ่งรับเกินจาก
ประมาณการที่เราตั้งไว้ จำนวน ๓,๒๑๙,๘๘๐.๕๐ บาท เงินที่เข้ามาจะเข้ามาในช่วงปลายเดือน
กันยายนเป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทางเราไม่สามารถตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมได้ ข้อบังคับในการจัดตั้งงบประมาณต้องเท่ากันในรายรับและรายจ่าย รายจ่ายจริง
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๔๓,๗๓๕.๖๒ บาท รายรับมากกว่ารายจ่ายอยู่ที่
๔,๖๗๖,๑๔๔.๘๘ บาท ยอดเงินตรงนี้จะตกเป็นเงินสะสม ขอนำเรียนท่านนี้ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถาม ขอเชิญครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ตรงนี้เป็นเรื่องของการแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติใดๆ ซึ่งเป็นคำ
แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๖ ในส่วนที่เป็นข้อยิบย่อย หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ไม่ได้ประมาณการไว้ แต่รายรับจริง
๕๑๕ บาท ขอเรียนถามว่ารายได้ในส่วนนี้เกิดจากอะไร ขอขอบคุณครับ

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงมะไฟ

นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรมหา ผู้อำนวยการกองคลัง รายได้ส่วนนี้มาจาก เรามีการจำหน่ายพัสดุประจำปี แต่ละปี เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าปีนี้จะจำหน่ายหรือไม่จำหน่าย เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณมาจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าพัสดุนั้นสมควรจะจำหน่าย เราก็จะดำเนินการจำหน่าย ก็จะมีการขายพัสดุ ขอบคุณค่ะ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ในส่วนงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ เห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก แสดงให้เห็นวินัยทางการเงินดีมากทั้งรายรับและรายจ่าย เป็นการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณได้ดีมาก ต้องขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องที่ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของภาษีอากรได้อย่างคุ้มค่า ขอขอบคุณครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่ได้ดูรายงานสถานะทางการเงินรายรับ-รายจ่าย เงินที่ตกเป็นเงินสะสม จำนวน ๔,๖๗๖,๑๔๔.๘๘ บาท ผมหวังว่าอนาคตต่อไป ถ้ามีโอกาสใช้เงินสะสมนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ทั้งตำบลดงมะไฟนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ตามที่ผมได้สังเกตรายงานรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ จะเป็นรับจริงก่อน ช่องที่สองจะเป็นประมาณการ ตามความคิดเห็นแล้วผมว่าไม่ถูก ส่วนมากแล้วการตั้งงบประมาณต้องมีการประมาณการ ตามด้วยรับจริง อยากให้ชี้แจงเพื่อความเข้าใจของสมาชิกสภาฯ ขอขอบคุณครับ

นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรมหา ผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตผู้บริหารฯในการชี้แจงค่ะ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ จะเป็นไปตามวิธีงบประมาณ แต่ในส่วนรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้ จะเป็นไปตามวิธีการบัญชี ซึ่งเอามาจากระบบและทำมือด้วยในบางส่วน เพื่อให้ดูและเข้าใจได้มากขึ้น ถ้าเป็นหลักของบัญชี ประมาณการจะขึ้นก่อน และเอารับจริง-จ่ายจริงมาต่อท้าย ซึ่งถ้าไม่ทำแบบนี้ให้ท่านดูท่านจะไม่เข้าใจเลย เพราะว่า ถ้าเป็นบัญชีในระบบ e-LAAS จะมีเปรียบเทียบ ๒ ปี จะเข้าใจยากกว่า ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ ในส่วนนี้เป็นการสรุปรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ เกี่ยวกับเรื่องการค้าเนินกิจกรรมลอยกระทง ที่ทาง อบต. ได้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมของบ้านหนองไผ่ดำเนินการ พบความผิดพลาดและบกพร่องเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดขบวนในการดำเนินการ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งหลายหมู่บ้านไปไม่ทัน เนื่องจากตั้งเวลา ๑๖.๐๐ น. แต่ออก ๑๕.๐๐ น. เนื่องจากกระยะเวลามีสำคัญต่อความพร้อมหรือไม่พร้อมของพี่น้องตำบลดงมะไฟ แต่การดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามที่เรากำหนดไว้ อีกส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการจัดกิจกรรมคืออยากให้เปิดงานก่อนจะดำเนินการต่างๆ โดยเห็นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ ปภ. ที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในงานเป็นผู้รับผิดชอบและอยู่จนจบงาน แสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้ปล่อยปะละเลยเรื่องความรับผิดชอบต่อลูกน้องที่ปฏิบัติหน้าที่ และขอบคุณหัวหน้าอตุลย์ เวียงสมุทร หัวหน้าสำนักปลัดที่เอาใจใส่ในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ขอให้กำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพี่น้องประชาชนในด้านความรื่นเริง เห็นนายภักพงษ์ ธารชัย ผู้อำนวยการกองช่างและนายกิตติพงษ์ ต่านลาพล

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สแกนด้วย CamScanner

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ แสดงออกถึงความใกล้ชิดต่อพี่น้องประชาชน เห็นความสมัคร
สมานสามัคคีในระหว่างองค์กรและภาคประชาชนดีมาก ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภา จากหมู่ที่ ๕ ที่ให้ข้อเสนอแนะ บางอย่างที่เกิดผลไปก็ปรับปรุง
และปฏิบัติใหม่ซึ่งจะได้ทำในทุกปี สำหรับนายอดุลย์ เวียงสมุทร หัวหน้าสำนักปลัดและ
นายรัชชัย ยุงโรสง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ผมขอยกย่องที่อยู่จนเสร็จงาน ขอขอบคุณครับ

นายวิชัย ทาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอถาม
เพื่อความกระจ่างเกี่ยวกับสถานะทางการเงินสะสม ณ ปัจจุบันนี้ รวมกับ ๔,๖๗๖,๑๔๔.๘๘ บาท
ยอดเงินเดิมของเรารวมกันแล้วสถานะตอนนี้เงินสะสมเป็นเท่าไรครับ และเรื่องที่สมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ ๕ แจ้งว่านายอดุลย์ เวียงสมุทร หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานได้ดี
ผมเห็นด้วย ขอขอบคุณครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศุภสุรย์ นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขอขอบคุณท่านวิชัย ทาศิริ ในส่วนของเรื่องเงินสะสม ยอดโดยรวมปัจจุบัน ซึ่งเท่าที่ทราบมาจำนวน
เงินยังไม่แน่ใจ แต่รอบนี้เรามั่นใจว่าเราจะพิจารณาในการใช้และจัดสรรงบประมาณให้คุ้มค่าและ
เป็นประโยชน์ให้สูงสุดลงสู่ทุกหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามสภาพ
ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งทางเราจะออกไปสำรวจและจัดลำดับตามความเหมาะสม โดยมีการหารือกับ
ทางบริหาร ทางสมาชิกสภาฯ และทางหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง เรื่องเงินสะสม
ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงและนำเรียนให้กับสมาชิกสภาฯของเราได้รับทราบ
ขอบคุณค่ะ

นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรมหา ผู้อำนวยการกองคลัง ขอนำเรียนตามนั้นะคะ เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๖ ยอดเงินสะสม ๒๒,๑๔๐,๕๐๒.๑๖ บาท เงินทุนสำรองเงินสะสม ๑๗,๒๕๙,๐๐๙.๔๖
บาท รวมเป็นเงิน ๓๙,๔๓๙,๕๑๑.๖๒ บาท ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ ส่วนมากที่ยังเหลืออยู่ ยังไม่ครบ ๑๒ หมู่บ้าน ท่านผู้บริหารฯคงจะไม่ทิ้งหมู่ที่ยังไม่ได้
ขอขอบคุณครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ เกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
ที่เราให้การสนับสนุนในภาคประชาชนคือสภาวัฒนธรรม ต่อไปจะเป็นงานสงกรานต์ซึ่งตั้ง
งบประมาณไว้เท่ากันกับงานลอยกระทง ผมดูคุณค่าของการจัดงานแล้ว มีคุณค่ามากต่อระดับ
จิตใจของพี่น้องประชาชนที่ได้รับต่อขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นงานสากลของประเทศไทย
เรา อภิปรายเพื่อให้เห็นความชัดเจนหรือความเหมาะสม ผมไม่ได้มีอคติต่อวัดนอกของหมู่ที่ ๑๐
การจัดกิจกรรมหลายๆครั้งส่วนมากจะจัดที่วัด ผมดูแล้วในเรื่องของงบประมาณในส่วนนี้ควรจัด
ในที่สถานที่กว้างๆ อยากให้เป็นบริเวณที่มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม เนื่องจากบริเวณวัดเต็มไปด้วย
พระพุทธรูป ต้นไม้ บริเวณการจัดงานยังไม่เหมาะสมเท่าไร สามารถเปลี่ยนมาเป็นวัดบ้านได้
ไหม ถ้าเป็นไปได้อยากให้ย้ายมาจัดที่วัดบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑๑ เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางต่อ
การจัดกิจกรรม เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ขอขอบคุณครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ในการจัดสถานที่จัดงานเราต้องช่วยกันกับทางคณะกรรมการสภา
วัฒนธรรม ทุกหมู่บ้าน และองค์กรของเรา งบประมาณก็ได้เพิ่มขึ้นในการจัดสรร ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของทุกหมู่บ้านส่งเทพีไปประกวดและขบวนแห่ ถ้าจัดสถานที่เดิมจะเกิดความคับแคบ

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ไม่เหมือนกับที่บ้านหนองไผ่จัดจะมีขบวนแห่จากหมู่บ้านต่างๆเป็นกิจลักษณะ ซึ่งความเป็นไปได้ก็อยู่ที่ทางคณะผู้บริหารและทางหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบโครงการนี้ไป งบประมาณปีนี้เพิ่มขึ้น ๓๐,๐๐๐ บาท ถ้าเกิด เรานำรถขบวนแห่จากทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ให้ความร่วมมือ คนก็จะเยอะ หลังจากแทรกเข้าไปแล้วก็เปิดเลย ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ จากหมู่ที่ ๕ ครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
 ในส่วนของการจัดงานเมื่อปีที่แล้วเห็นว่า จำนวนผู้ร่วมงานน้อยมาก อาจจะทำให้ขาดการประชาสัมพันธ์ การประสานงาน ไม่เห็นสมาชิกเราหรือผู้ใหญ่บ้านเราร่วมงานอย่างเต็มที่ ปีที่แล้ว งบประมาณในการจัดงาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางบริหารและทางท่านนายกมองว่า งบประมาณไม่เพียงพอจึงเพิ่มงบประมาณในปีนี้เป็น จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท เท่ากับงบประมาณของงานลอยกระทง ซึ่งระยะเวลาในการจัดงานจะมีการหารือและประชุมกันระหว่าง สภาวัฒนธรรมและสมาชิกสภาฯ ในการจัดงานเราจะไม่ทิ้งให้จัดในบ้านใดบ้านหนึ่ง เนื่องจากเห็นข้อบกพร่องของการจัดงานลอยกระทง ไม่ได้ตำหนิว่าทาง ส.อบต. หรือหมู่บ้านทำไม่ดี แต่เป็นเพราะมีคนช่วยงานน้อยแต่ท่านทำได้ดีมาก ต่อไปถ้ามีงบประมาณกลางจาก อบต. ไปช่วย ๑๒ หมู่บ้าน เราต้องช่วยกันจัดงานและบริหารช่วยกัน แบบนี้จะดีกว่าไหมคะ แต่เงินงบประมาณทางเจ้าภาพหมู่บ้านรับไปบริหารเหมือนเดิม ปีนี้ น่าจะเป็นปีแรกที่ยกระดับประเพณีงานสงกรานต์ให้ ขึ้นเทียบเท่ากับประเพณีลอยกระทงได้ เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณให้เท่ากัน ในช่วงใกล้เทศกาลจะมีการหารือกันอีกทีนะคะ และในปีที่ประเพณีแห่ผ้าห่มขี้ผึ้งเพิ่ม เป็นหมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อให้เราจัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอและทั่วถึงต่อความต้องการ นำเรียนเพื่อทราบขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ให้ความสนใจกับทางสมาชิกสภาฯ ของเรา ขอขอบคุณครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ เกี่ยวกับเรื่องการจัดงานประเพณี ผมสนใจท่าน ส.อบต. หมู่ ๗ ท่านเป็นผู้ดำเนินงานเกือบจะเป็นผู้เดียวในบ้านหนองไผ่ ได้มีการเข้ามาปรึกษาหารือกับผมตลอด อยากเรียนถามทางสำนักปลัดเกี่ยวกับเวทีของเราที่ดำเนินการจัดทำไปแล้ว เพื่อห้งบประมาณ ในการดำเนินการจัดการต่างๆให้มากขึ้น สามารถเอาเวทีของเราได้ไหม โดยจะเป็นการขอเช่าใน ราคาที่ต่ำได้ไหม จึงอยากเรียนถามหัวหน้าสำนักปลัดว่าตอนนี้เวทีของเราเรียบร้อยหรือยัง

นายอดุลย์ เวียงสมุทร หัวหน้าสำนักปลัด เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารที่เคารพ ทุกท่านครับ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ได้สอบถามเรื่องความพร้อมของเวที ผมได้รับ นโยบายจากท่านนายกฯ ตอนนั้นอยากมีเวทีเป็นของตัวเอง แต่เดิมเราขอยืมจากที่อื่นมา จึงขออนุญาตท่านนายกฯ นำเหล็กวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ใน อบต. มาเชื่อมด้วยทีมงานดับเพลิง ทั้งนายอนุรักษ์ ลีทนทา นายโฉมชาย คำบอน หลายนคนช่วยกัน ซึ่งได้เวทีที่เกือบจะสมบูรณ์แล้ว แต่ติดขัดตรงแผ่นพื้นเรายังไม่มีเหล็กฉากครอบไม้อัด ว่าจะขออนุมัติกับทางผู้บริหารฯขอซื้อ เนื่องจากได้ไปสืบราคามาแล้ว ประมาณชิ้นละ ๖๐ บาท ก็จะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็จะเป็น เวทีที่พร้อมและแข็งแรง และยังไม่มืฐานตัวปรับพื้น ซึ่งที่เราทำขึ้นมาไม่ได้ใช้งบประมาณ ทำเอง เชื่อมเอง ซื้อเฉพาะแผ่นไม้อัดเท่านั้น เป้าหมายที่ทำเพื่อใช้เป็นเวทีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานและให้ชาวบ้านมาขอยืม คิดว่าไม่มีค่าใช้จ่าย คงให้ยืมฟรี ขอขอบคุณครับ

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ส่วนมากเป็นการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดไม่สามารถลงรายละเอียดได้ งานที่นอกเหนือจากระเบียบที่เขาให้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ฉะนั้น เราต้องบวกค่าดนตรี และเวทีเข้าไปด้วย เราจะได้ใช้งบประมาณในส่วนนี้เข้าด้วยกัน ก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายลง ซึ่งเป็นการตัดค่าใช้จ่ายของเวทีลง มีความเป็นไปได้อย่างไร

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ ขออนุญาตครับ ผมเห็นด้วยที่ได้จัดทำเวทีกลาง ที่ประชาชนสามารถยืม ไปใช้งานตามหมู่บ้านได้ ซึ่งผมอยากให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดเพิ่มขนาดของเวที เมื่อก่อนเราก็เคย มีเวทีกลางของ อบต. เหล็กน่าจะหายไปหมดแล้ว ไม้้อัดน่าจะผุพังหมดแล้ว ในครั้งต่อไปอยากให้ มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บและเช็คดีๆ ไม่ให้ตากฝน ต้องขอชมเชยหัวหน้าอตุลย์ เวียงสมุทร หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงมะไฟ ที่ได้ทำงานเพื่อส่วนรวมและประชาชน และหวังว่าจะทำต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณทางสมาชิกสภาที่ ๑๐ และนายอตุลย์ เวียงสมุทร หัวหน้าสำนักปลัด ซึ่งผมก็เห็นด้วยที่ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรา ขอบคุณครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายก อบต. ที่อยากได้เวทีเพื่อนำมาช่วยเหลืองานภายในตำบลดงมะไฟ ไม่ได้คิด จะนำมาเพื่อให้เช่าหรือเก็บเงินเพื่อหาผลประโยชน์ เนื่องจากเห็นเราไปเช่าเวทีมาแม้กระทั่งงาน ของตนเองที่จัดภายใน อบต. บางครั้งเราไม่สามารถเบิกเงินของ อบต. ได้ เราต้องใช้เงินของ อบต. ไปเช่า จึงได้คุยกับทางหัวหน้าสำนักปลัดว่าเหล็กเรามีเยอะ เราซื้อเพิ่มเฉพาะอุปกรณ์ บางส่วนที่เราขาด ในงานครั้งต่อไปถ้าเราจะจัดกันภายใน อบต.ดงมะไฟ น่าจะสามารถใช้งานได้ แล้ว คิดว่างานประเพณีสงกรานต์เราจะไม่ได้เช่าเวทีแล้ว และฝากทางหัวหน้าสำนักปลัดไปเช็ค และตรวจสอบความคงทนก่อนใช้ และขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เนื่องจากได้รับการประสานจาก หมอทวีชัยและหัวหน้าสถานี ๙๐๙ ท่านมีโครงการประกวดสรภัญญะ จึงได้สอบถามว่าทาง อบต. ของเรามีทีมงานหรือชาวบ้านเคยประกวดไหม ซึ่งมีงบประมาณในการจัดงานสนับสนุน ขณะเลิก รางวัลมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งพอจะเห็นและได้ทราบมาว่าตำบลเรามีการประกวดสรภัญญะไม่ น้อยครั้ง และมีแชมป์เป็นชาวบ้าน ตอนนี้ ๑๒ หมู่บ้านของเรามีหมู่ไหนที่มีชาวบ้านเป็นทีม สรภัญญะบ้าง ซึ่งจะหารือกันต่อไปว่าจะจัดในช่วงไหน งบประมาณที่เค้าสนับสนุนอยากให้จัด ในช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ สภาวัฒนธรรมเราจะจัดพร้อมกันในช่วงนั้นไหมคะ เราจะได้ นำ งานมารวมและผสมผสานกับทาง ๙๐๙ เพื่อจะได้เงินส่วนนั้นมาช่วยเหลือชาวบ้านของเรา จึงขอฝากทางสมาชิกสภาฯ ประชาสัมพันธ์และหากกลุ่มสรภัญญะไว้ ท่านให้เน้นเฉลิมฉลองรัชกาล ที่ ๑๐ ในบทสวดสรภัญญะเราจะใช้บทสวดเหมือนกัน นายกาขอให้แต่งเรื่องของการเทิดทูล รัชกาลที่ ๑๐ การทำงาน เศรษฐกิจพอเพียง ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ ได้ประสานงาน และจัดเตรียมทีมงานให้เรียบร้อย ซึ่งจะนัดประชุมสมาชิกสภาฯหารือร่วมกันกับทาง ๙๐๙ เพื่อรับฟังรายละเอียดโครงการร่วมกัน และทาง อบต. มีข่าวประชาสัมพันธ์การทำบุญประจำปี ของ อบต.ดงมะไฟ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยนิมนต์พระแต่ละหมู่บ้านซึ่งได้มอบหมายไป แล้ว และร่วมถวายภัตตาหารเข้าร่วมกัน เวลา ๗.๐๐ น. และในช่วงเย็นจะมีการจัดงานปีใหม่ ระหว่างสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ในส่วนของทางนายกา เรื่องที่แจ้งประชาสัมพันธ์ท่านนี้ ขอบคุณค่ะ



(นายโพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ เรียนท่านประธานสภาสมาชิกาผู้ทรงเกียรติ ตามที่ท่านนายกฯ ได้เกริ่นนำมาเกี่ยวกับสภาวัฒนธรรม ที่ปีที่แล้ว บ้านนาทับแก้จัด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เห็นว่าได้ส่งต่อให้กับบ้านดงขวาง ฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเราตั้งงานตรงนี้ก็กลับมาจะกระทบกระเทือนไหม ในส่วนการดำเนินการประกวดสรภัญญะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่เข้ามาในพื้นที่ตำบลดงมะไฟ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ของพี่น้องตำบลดงมะไฟแล้วกลอนที่จะนำมาแข่งขันมีกลอนกลางหรือป่าว เกี่ยวกับการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เขาแจ้งว่าเขาไม่มี แล้วแต่จะแต่งขึ้นมาเอง ถ้าเป็นกลอนเดียวกันก็ตีส่วนทำนองสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่จะดำเนินการ ขอขอบคุณครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสุรย์ นายก อบต. ในเรื่องการแข่งขันสรภัญญะปีที่ผ่านมา ทาง ๙๐๙ ประกาศไปทั่วภาคอีสาน ในปีที่แล้วเป็นจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับรางวัลไป ปีนี้ทางหมวดวิชัยและหัวหน้าสถานี ๙๐๙ เป็นเพื่อนกับนายกฯ จึงได้สอบถามมาว่าจะเอาโครงการนี้ไหม นายกฯจึงขอพิเศษว่าไม่เอาผู้แข่งขันที่อื่นนอกเหนือจากตำบลดงมะไฟ ซึ่งเงินรางวัลและเงินสนับสนุนจะตกเป็นของพี่น้องชาวตำบลดงมะไฟของเราเต็มๆ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ ขอคุณทางท่านนายกฯ ที่หาแนวคิดดีๆ ที่นำมาส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านให้อยู่กับชาวตำบลดงมะไฟ นายวิชัย ทาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ ขออนุญาตถามและปรึกษาหารือ ถ้าเป็นไปได้จะให้ทางสถานีวิทยุ ออกมาจัดนอกพื้นที่ได้หรือไม่ ถ้าจัดนอกพื้นที่ได้ สมมติจัดที่ตำบลดงมะไฟ เราเป็นเจ้าของสถานีวิทยุของเราออกมาทำรายการอยู่ในตำบลดงมะไฟของเราและมีกิจกรรมร่วมหลายๆอย่าง ถ้าเป็นไปได้อยากเรียนท่านประธานสภาฯถึงท่านผู้บริหารฯให้ปรึกษาทางสถานีวิทยุว่าเขาจะออกมาดำเนินรายการนอกสถานที่ได้หรือไม่ ขอขอบคุณครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสุรย์ นายก อบต. ในส่วนของการจัดงาน ทางสถานีวิทยุ ๙๐๙ มอบหมายให้เรา ดำเนินการภายในตำบลดงมะไฟ ท่านจะนำเงินสนับสนุนมาให้เราและจัดงานร่วมกับเรา โดยเราเป็นคนกำหนดสถานที่จัดงานเอง ซึ่งทางนายกฯและทางท่านพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ ได้เคยหารือกันถึงเรื่องการจัดงานสภาวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นในเดือนกันยายน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรอบที่แล้วคุยกันว่าจะไปจัดบ้านดงขวาง รอบนี้ถ้าเรานำเอาโครงการแข่งขันสรภัญญะมาลงที่บ้านดงขวาง พร้อมกับงานสภาวัฒนธรรม แบบนี้ดีไหมคะ งบประมาณก็จะเพิ่มขึ้น แบบนี้เราจะต้องให้ชาวบ้านมาร่วมงานของเราได้มากกว่า เดี่ยวเราค่อยนัดคุยกันระหว่างสภาวัฒนธรรมของเราต่างหาก และเชิญสมาชิกสภาฯของเราเข้าร่วมด้วยขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ ขอคุณท่านนายกฯครับ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่

นายวิชัย ทาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เรื่องการซ่อมแซมแสงสว่างไฟฟ้าบ้านโนนสมบูรณ์ ผมทำเรื่องมานานแล้ว ทำไม่ถึงยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผลเพราะพี่น้องประชาชนที่เดินทางหกล้มในจุดที่ไฟดับ ผมจึงได้ทำเรื่องมาที่ทาง อบต. ต้องการให้ไปซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ จากหมู่ที่ ๑๐ เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ผมมีแบบฟอร์มให้กับทางสมาชิกลง ในแต่ละจุด เพื่อให้ทางกองช่างออกไปดำเนินการถูก ถ้ามีแบบฟอร์มลงไว้ผมว่าน่าจะดีนะครับ ขอเรียนถามท่านนายกฯ ครับ

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายก อบต. เนื่องจากที่ผ่านมาระหว่างเรามีการร้องเรียนเส้นทางโกลบอลเฮาส์ ซึ่งมีขนาดกว้างและสูงมาก ซึ่งเราต้องออกไปซ่อมตรงนั้น จึงทำให้มีการซ่อมในจุดนั้นหลายวัน ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงของหมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเป็นความรับผิดชอบของ อบต. ดงมะไฟ และเห็นแผนของทางกองช่างได้วางแผนดำเนินการแต่ละจุด ตามวันเวลาไว้แล้ว หากทางหมู่ที่ ๑๐ มองว่านาน เดี่ยวทางนายกฯจะแจ้งทางกองช่างให้รีบดำเนินการ ขอบคุณค่ะ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ขอนำเรียนและปรึกษาหารือ เกี่ยวกับงบประมาณเรามีการประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ซึ่งดูแล้วเกิน ถ้านำงบประมาณในส่วนนี้ไปจัดซื้อรถกระเช้าได้ไหมครับ เนื่องจากมีความจำเป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ

ประธานสภา ขอบคุณครับ สำหรับเรื่องนี้รอให้ทาง ผอ. กองช่าง ได้ปรึกษากับทางคณะผู้บริหารฯ ขอฝากครับ

นายฝ่าย บาลวงศ์ษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ ตลอดจนเพื่อนสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติผมอยากเรียนถามเรื่องหินลูกรังเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา ท่านนายกฯให้ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผมยังเจียบอยู่ ไม่ทราบว่าจะไปถึงไหนแล้ว ผมก็ยังไม่ได้ติดตามและเรื่องค่าแถมงบประมาณเท่าที่ผมไปอบรมมาอาจจะยกเลิกทีหลังก่อนออกข้อบัญญัติหรือเปล่าไม่ทราบ เพราะเงินทุนสำรองสะสม เขาบอกว่าให้ยกเลิกแล้ว จะมีเฉพาะเงินสะสมตามระเบียบกฎหมายออกมาใหม่ ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังมีเงินทุนสำรองเงินสะสม อยู่ในค่าแถมงบประมาณของผู้บริหารฯ จึงอยากขอชี้แนะตามที่อบรมมา ขอบคุณครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายก อบต. ในส่วนของรถกระเช้าทางกองช่างไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าทางสภาไม่มีปัญหาเรื่องนี้เราจะเอาเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วจึงดำเนินการซื้อถ้าสภาไม่ติดขัด เนื่องจากทางสภามองว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ในส่วนของลูกรังเค้าจะมาลงพื้นที่ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากนายกฯ คิดว่าไม่ได้ลงไปดูงานเอง จึงขอผลัดมาเป็นสัปดาห์นี้เพื่อลงพื้นที่ถนนลูกรัง วันไหนที่ทางผู้รับจ้างติดต่อมา ทางนายกฯ จะแจ้งไปยังสภาของเราเพื่อให้ได้รับทราบเพื่อเช็ครายละเอียดร่วมกัน ส่วนเรื่องเงินทุนสำรองสะสม ตามที่ท่านได้ไปอบรมมาได้ยกเลิกไปแล้ว แต่ระเบียบใหม่เขาออกเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากเล่มข้อบัญญัติงบประมาณของเราทำเสร็จสิ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ แสดงว่าเล่มนี้เราไม่ปัจจุบันเท่าไร ในส่วนของหัวข้อบางเรื่องที่ยังเก่าอยู่และไม่อัปเดต เราสามารถที่จะไม่ปรับ แต่แนวทางและการปฏิบัติจริง เราก็ปฏิบัติตามระเบียบใหม่ ขอนำเรียน ขอบคุณค่ะ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เกี่ยวกับเรื่องตามที่ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ได้ไปประชุม และตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจง สมมุติว่ายกเลิกเงินทุนสำรอง ในส่วนของเรามีอยู่ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ล้าน สมมุติว่ายกเลิกแล้วเราจะนำมารวมเป็นเงินสะสม รวมเป็น ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ ใช่ไหมครับ เพื่อความกระจ่างช่วยชี้แจงเพิ่มเติม ขอบคุณครับ

ประธานสภา รวมเป็นเงินก้อนเดียววนะครับ



(นายไพโรจน์ พลธิราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ขอสรุปเกี่ยวกับกระเช้าณะครับ เนื่องจากผมเป็นคนเสนอก่อนที่จะนำเข้าไปในแผนพัฒนาท้องถิ่นเนื่องจากเห็นความจำเป็น วันก่อนผมเห็น ปภ. ไปตัดต้นไม้ระหว่างทาง อบต. ของเราไปบ้านโนนสมบูรณ์ ได้ขึ้นไปตัดแถววัลย์ที่ย้อยลงมาซึ่งผมเห็นว่าเป็นอันตรายมาก ถ้าหากเราได้รับรถกระเช้าแล้วก็จะเกิดความสะดวกสบาย งบประมาณตรงนี้สมควรที่จะให้เกิดขึ้นโดยเร็ว รับรองว่ามีความต้องการตรงนี้ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ สำหรับแนวความคิดของผมไม่ใช่แค่รถกระเช้าณะครับ รถขยะผมคิดว่่าก็มีความจำเป็น รถขยะ ๔ ล้อเล็กพอได้เก็บขยะ ของหมู่บ้านผมก็อยากได้แต่ประชาคมขึ้นไปไม่ผ่าน ถ้าเป็นไปได้ในอนาคตสมควรอย่างยิ่งที่จะมีรถขยะ ขอขอบคุณครับ

นายฝ่าย บาลวงศ์ษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ ตามที่ทางท่านพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ เสนออยากให้อำเภอรอรถกระเช้า ผมมีความเห็นชอบและยินดีด้วย เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ ส่วนรถขยะที่ทางท่านประธานสภาฯ เสนอ โชนตรงนั้นอาจจะไม่จำเป็นเท่าไรแต่โชนตรงนี้มีความเดือดร้อน แต่อย่าลืมน่าเงินสะสมที่ผ่านมามีการจัดสรรให้ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน เนื่องจากท่านนายกฯ ได้รับปากว่าเงินสะสมครั้งหน้าจะจัดสรรให้บ้านที่ยังไม่ได้ก่อน เพราะการใช้จ่ายเงินสะสมสามารถใช้ในโครงสร้างพื้นฐานได้แล้วแต่ทางสภาจะอนุมัติตามระเบียบใหม่ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายไพโรจน์ พลธิราช)
เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศุภกิจ วงศ์เตชะ)
ประธานสภา อบต.

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางสาวอุทุมพร หาดทวยการ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑

(นายไพโรจน์ พลธิราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายประสิทธิ์ชัย คำชมภู)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ บาลวงศ์ษา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓



(นายไพโรจน์ พลธิราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ

ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ



(นายศุภกิจ วงศ์เตชะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ



(นายไพโรจน์ พลธิราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ